

## รุดมาน'สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12'

### เคาะ4มติส่งต่อกรม.พิจารณา

● ปิดฉากการจัดงาน “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12” มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,300 คน จาก 254 เครือข่ายทั่วประเทศ ได้ข้อสรุป 4 มติหลัก ได้แก่ แร่ใยหิน-เพศภาวะ-โซ่ยาสมเหตุสมผล-รวมพลังต้านมะเร็ง เตรียมยื่นคณะรัฐมนตรีพิจารณา พร้อมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติต่อไป

นพ.กิจจา เรื่องไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงาน “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12” มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,300 คน จาก 254 กลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศ มีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งการปาฐกถาพิเศษ โดย นพ.สำเริง แหงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุว่า ระเบียบวาระทั้ง 4 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมปีนี้มีผลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิดร ประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 1 กล่าวว่า ที่ประชุมยืนยันมติให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่ง

ภาคีต่างๆ ความมุ่งมั่นของหน่วยงานและเครือข่ายหลัก เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวม

ไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับที่จะเป็นแกนหลัก

สำคัญของการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

การนี้ สวัสดิ์ดิรัภัย รองประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 2 กล่าว

ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุป เรื่องความตระหนักรู้ในการป้องกัน การคัดกรอง ความเข้าใจในการรักษา การอยู่กับผู้ป่วยระยะต่างๆ การอยู่กับโรคเพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนั้น กระทรวงสาธารณสุขทำงานเพียงลำพังไม่ได้ จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อาทิ กระทรวงมหาดไทย



นพ.ประทีป รณกิจเจริญ



การนี้ สวัสดิ์ดิรัภัย



นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์



ทิพย์รัตน์ นพลดารมย์



ดำเนินการออกกฎหมายให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องยางปูพื้น ภายในปี 2565 และยกเลิกการใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบในการผลิตผ้าเบรกและคลัทช์ ท่อซีเมนต์ กระเบื้องมุงหลังคา ภายในปี 2568 ส่วนกระทรวงพาณิชย์ดูแลในเรื่องการนำเข้า กระทรวงมหาดไทยจะทำหน้าที่ควบคุมในส่วนของการปลูกสร้าง การรื้อถอนอาคาร และกระทรวงสาธารณสุขจะเน้นทำความเข้าใจให้ความรู้เรื่องผลกระทบของแร่ใยหินต่อไป

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 2 กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติให้เน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการเลี้ยงบุตรหลานในมิติใหม่ให้เข้าใจเรื่องเพศภาวะ ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงภาคีอื่นจะร่วมจัดการความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ ส่วนกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะเป็นหน่วยงานสำคัญในการผลักดันให้ท้องถิ่นสนับสนุนพื้นที่สร้างความเข้าใจเรื่องนี้แก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นการช่วยท้องถิ่นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การฆ่าตัวตาย โรคซึมเศร้า ด้วย

ทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ รองประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 1 กล่าวว่า การพิจารณามติ ได้เห็นความสนใจของ

เข้ามามีบทบาทเชื่อมโยงกับท้องถิ่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ช่วยขับเคลื่อนงานในชุมชน กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมช่วยส่งเสริมการวิจัยเครื่องมือต่างๆ เทคโนโลยีการคัดกรอง และการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและการแพทย์แผนต่างๆ บทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่จะทำให้คนเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพ ช่วยพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและขยายพื้นที่ต้นแบบที่ทุกส่วนบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหา

นพ.ประทีป รณกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า แนวทางการนำมติสมัชชาสุขภาพไปขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมได้ทั้งในระดับนโยบาย คือ การนำมติทั้ง 4 เรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งใน คสช. มีองค์ประกอบของกระทรวงหลักถึง 6 กระทรวง สภาวิชาชีพด้านสาธารณสุข และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพอยู่แล้ว จึงเป็นพื้นที่ของการประสานความร่วมมือ ประสานข้อมูล ระหว่างกระทรวงหน่วยงาน องค์กรที่เป็นกรรมการได้เลย

